

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1285 /UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị
quyết số 88/NQ-CP về Phiên họp
Chính phủ trực tuyến toàn quốc
với các địa phương về tình hình
kinh tế - xã hội tháng 7 và 7
tháng năm 2021

Kiên Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 16/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021¹. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nội dung của Nghị quyết, chỉ đạo của Bộ ngành, Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 1082/UBND-TH², trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hưởng ứng mạnh mẽ Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ **với mục tiêu ưu tiên cao nhất là nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19**, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, bảo đảm đời sống cho người dân. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, **đuy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh**.

2. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1248/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 và các văn bản chỉ đạo liên quan. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

¹ Nghị quyết số 88/NQ-CP được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

² Công văn số 1082/UBND -TH ngày 22/7/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.



3. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phương án phòng, chống dịch, giúp doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa chống dịch; chăm lo điều kiện ăn ở cho người dân, người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp tập trung.

4. Bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm đến người dân tại các khu vực cách ly, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhu yếu phẩm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính để duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ, tạo “luồng ưu tiên” cho các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị, nhân sự tham gia thi công dự án được lưu thông qua trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và từng địa phương để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh; đề xuất tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng lao động trực tiếp tham gia các dự án trọng điểm.

5. Tiết kiệm, cắt giảm chi thường xuyên. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sử dụng số tiết kiệm, cắt giảm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương để tập trung cho phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh³. Đồng thời, tiếp tục rà soát để cắt giảm hoặc tạm dừng mua sắm trang thiết bị chưa cấp bách, chưa thực sự cần thiết.

6. Ngoài các chính sách hỗ trợ hiện hành, các địa phương trong khả năng nguồn lực của mình, căn cứ vào các quy định hiện hành kịp thời hỗ trợ cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người mất việc làm... do đại dịch Covid-19.

7. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay⁴. Rà soát, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, tăng cường kiểm tra các tuyến đê xung yếu, các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao, hoàn thiện các phương án phòng chống, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, chủ động di dời dân ra khỏi địa bàn nguy hiểm để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, không để lây lan trên diện rộng.

³ Công văn số 5879/VP-KT ngày 09/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5302/VPCP-KTTH về cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021.

⁴ Công văn số 1120/UBND-KT ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và địa phương tập trung quán triệt, triển khai cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 88/NQ-CP và các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên; những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo và có ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Nhận được Công văn này yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. / *nee*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.

CHỦ TỊCH



Thánh

Lâm Minh Thành

